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Frá MND félaginu á Íslandi 

3.4.2017

Það er mikið rætt um kostnaðarvitund fagfólks og notanda í stefnunni.

Við yfirlestur er ekki eitt orð um hámarks kostnaðarþátttöku þeirra sem eru veikir.

Held að það hljóti að eiga heima í Lyfjastefnu svo ekki verði einvörðungu mögulegt fyrir fyrir fólk á 
þingmannalaunum að kaupa sér lífsnauðsynleg lyf.
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